

VỀ VIỆC ĐÒI HỎI NGƯỜI ĐƯỢC TRẢ TIỀN PHẢI MỞ TRƯỞNG MỤC RIÊNG BIỆT

Nếu quý vị muốn lãnh tiền hồi tố trợ cấp (SSI) cho một người mà quý vị là đại diện để lãnh tiền, Quý vị phải mở một trương mục riêng biệt trong một ngân hàng. Trước khi chúng tôi có thể trả phúc lợi hồi tố, quý vị cần đưa bằng chứng cho chúng tôi coi là quý vị đã mở một trương mục riêng biệt. Quý vị cần cung cấp các dữ kiện sau đây : tên và địa chỉ của ngân hàng, số trương mục, tên người sở hữu trương mục, loại trương mục, và số tiền đã ký thác để mở trương mục, nếu có.

Nếu ngân hàng đòi hỏi quý vị phải ký thác tiền mới mở được trương mục thì quý vị có thể lấy một số tiền nhỏ từ một ngân khoản nào khác để ký thác. Nhưng quý vị phải rút số tiền này ra, trước cuối của tháng tiếp theo tháng mà phúc lợi hồi tố được gửi vào trương mục.

Sau khi quý vị trình cho chúng tôi thấy là quý vị có mở một trương mục riêng biệt, chúng tôi sẽ gửi phúc lợi hồi tố vào trương mục ấy. Chúng tôi sẽ không tính phúc lợi hồi tố gửi vào trương mục riêng biệt này là tài sản của quý vị, và chúng tôi cũng sẽ không tính tiền lãi kiếm được do phúc lợi hồi tố mang lại là tài sản hay lợi tức. Trừ khi được chúng tôi thông báo, quý vị không được bỏ bất cứ tiền nào khác vào trương mục riêng biệt này. Nếu quý vị gửi tiền nào khác vào trương mục này mà không có sự chấp thuận của chúng tôi, thì trong tháng tiếp theo tháng gửi tiền ấy, chúng tôi sẽ tính tất cả số tiền trong trương mục là tài sản và tất cả tiền lãi là lợi tức của quý vị.

Quý vị có thể dùng tiền trong trương mục riêng biệt này để trả lệ phí cho luật sư, hay điều trị y tế hay học vấn hay cho việc huấn nghệ chuyên môn. Các khoản chi phí sau đây cũng được chấp thuận, nếu nó giúp ích cho người mà quý vị đại diện để lãnh tiền, và liên hệ đến sự tàn tật của người đó và/hay người mù loà cần: giúp đỡ cho nhu cầu cá nhân; trang bị đặc biệt; sửa chữa nhà ở; trị liệu hoặc phục hồi; hoặc các khoản dịch vụ khác được sở An Sinh Xã Hội cho phép. Mặc dù sở An Sinh Xã Hội không đòi hỏi, chúng tôi khuyến khích quý vị hãy xin trước sự chấp thuận của văn phòng An Sinh Xã Hội địa phương về việc dùng tiền trong trương mục này cho mỗi chi tiêu đặc biệt; nếu Quý Vị không biết chắc là việc dùng tiền như vậy có được phép hay không,

Nếu Quý Vị cố ý dùng tiền trong trương mục riêng biệt này vào bất cứ việc nào khác hơn các khoản chi phí được kể trên, Quý Vị phải trả tiền lại cho chúng tôi bằng tiền của chính Quý Vị. Ngay cả trường hợp người mà quý vị đại diện lãnh tiền, bắt đầu nhận trực tiếp các số tiền được trả, số tiền trong trương mục chỉ có thể được dùng vào các khoản chi tiêu kể trên.

Quý Vị phải giữ kỷ lục của các số tiền lấy ra từ trương mục này, cũng như biên lai của tất cả các khoản chi và dịch vụ đã mua.

Nếu Quý Vị có bất cứ điều gì muốn hỏi, hãy gọi, viết thư hoặc ghé thăm bất cứ văn phòng An Sinh Xã Hội nào để biết thêm chi tiết.